

TÌNH NGHĨA CHA CON

Tác Giả: PT. Nguyễn Minh Sơn
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

PT. Nguyễn Minh Sơn ngỏ lời chào mừng tới giữa các vị Quan Tòa, các Quan Khách Đốc Biệt, các Luật Sĩ công tác và các Nhân Viên trong Ban Tham Mưu vào ngày 27-02-2012, đây vị hũu sau hũn 32 năm liên tục phũc vụ trong Ngành Tố Phũp, tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Oklahoma City vị chũc vụ Phũ Tá Trũng Phòng Tố Tố ng, đũc trách Luũt Sĩ Đoàn Liên Bang và Nhũp Tố chũ.



Chúng ta đang sống trong một quốc gia, quốc gia tự do, dân chủ, và quốc gia bình đẳng công a con người, đũc chính quốc gia 50 tiểu bang thuộc Hiệp Chũnh Quốc Hoa Kỳ tôn trọng, thi hành và bảo vệ triết lý đũc bũi Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đôi khi vịn đũc quốc gia tự do và quốc gia sống bình đẳng này, đã tạo ra sự xung khắc giữa vị chũng vịi nhau hay giữa con cái vịi Cha Mẹ, chũ vì vịn văn hóa giáo dũc và tũp tục cũa xũ này hoàn toàn khác biệt vịi vịn văn hóa giáo dũc và tũp quán cũa chúng ta ở quê nhà. Ở đây chúng tôi chũ xin đũc nêu lên vịn đũc giáo dũc con cái theo truyền thống “Tiên Học Lễ Học Văn” cũa người Việt Nam chúng ta xũ a kia, như con cái phũi tuyũt đũi vãng lũi Cha Mẹ đũy bảo, Cha Mẹ đũt con người đâu thì con phũi người đũy, có còn thích hũp đũ áp đũng đũi vịi con cái cũa chúng ta đang sinh trũng ở trên đũt Hoa Kỳ này vịa không?

Trũc năm 1975 đũi thi Quốc Gia Đũ Nhũt và Đũ Nhũ Việt Nam Công Hòa hay trong suốt thời gian trũc khi chũ đũ xã hội chũ nghĩa cũng sũn Việt Nam vô thũn ra đũi, tũt cũ chúng ta tũ lúc còn như tuũi sống trong gia đình cho đũn tuũi cũp sách đũn trũng học, đũ đũc giữa đũy môn Công Dân Giáo Dũc, nên hũu hũt tũt cũ chúng ta dù ở lũa tuũi nào cũng đũ thuũc lòng câu:”Công Cha Nhũ Núi Thái Sũn, Nghĩa Mẹ Nhũ Nũc Trong Ngũũn Chũy Ra, Mẹ tũ Lòng Thũ Mẹ Kính Cha, Cho Trũn Chũ Hiũu Mẹ i Là Đũo Con”.

TÌNH NGHĨA CHA CON

Tác Giả: PT. Nguyễn Minh Sơn
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

Câu châm ngôn đầy ý nghĩa sâu sắc cao đẹp trên đây, bây giờ đã bị lãng quên vào quá khứ, vì trên thế giới không còn thích hợp với nền giáo dục con cái ở Hoa Kỳ nữa và những bậc phụ huynh học sinh người Việt Nam chúng ta cần áp dụng câu “Nhập Gia Tùy Tục” vào đời sống hàng ngày, nên thay đổi cách dạy và dạy dỗ con cái để phù hợp với thành niên, còn đang sống chung trong cùng một mái nhà với Cha Mẹ, để thích hợp với truyền thống giáo dục trẻ em, đang được thầy giáo, cô giáo dạy dỗ hàng ngày ở trường học; hơn nữa là để giúp cho phụ huynh tránh khỏi bị phiến lý để nên một Đồi Lộ t Hoa Kỳ Bỏ Trẻ Em, mà vô tình phụ huynh học sinh chúng ta có thể vì phạm luật này, bị truy tố ra Tòa và có thể bị lãnh án tù qua những câu chuyện xảy ra, thì những thành phố có đồng người Việt cần nghe như sau:

Ông bà Phan có 2 người con gái, cô chị 15 tuổi và cô em 13 tuổi. Khi biết được cô chị có bạn trai và hay lén lút bỏ chôn nhà vào hai ngày cuối tuần, đã đi chơi với bạn trai về nhà khuya. Mẹ liền ông biết trước để nhốt cô chị vào phòng, là ông quy định tâm thức khuya, người chị đi con về thì nhà, thay vì ông nên bình tĩnh, dùng những lời khuyên bỏ con gái không nên đi chơi khuya với bạn trai như thế, thì ông lại tức giận, chị mình con thối mẹ và dùng những lời đe dọa con, là ông sợ bị không công nhận nó là con ông nữa và nếu nó còn tái phạm, ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Sau đó ông đe dọa nó như thế, chỉ vì lúc nào ông cũng lo sợ con gái ông lại đi để mang bạn với người bạn trai của nó. Rồi một hôm ông còn đang làm việc ở sở, bà Phan gọi điện thoại báo cho ông biết, có 2 người đàn bà của Bà Xã Hội đến nhà, trình bày hành sự cho bà xem và nói cho bà biết là họ thấy a lên cấp trên, đến đến đến a 2 cô con gái của bà đến tìm trú ẩn tại gian phòng nhà người em gái của chúng bà và chỉ có bà mới có quyền đến thăm con lúc nào cũng được, những chúng bà không được quyền đến thăm chúng, mà chỉ được phép gọi điện thoại hỏi thăm chúng. Vừa nghe xong tin này, tức tức ông bỏ sở trở về nhà, thì 2 đứa con gái ông đã rời khỏi nhà mẹ rồi và ông liền gọi điện thoại cho cô em gái ông, thì được xác nhận là chúng nó hiện đang

có mặt tại đây. Rồi chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, có 2 người cảnh sát đến gõ cửa vào nhà ông, trình cho ông xem trát Tòa, đến bắt ông về thì mò mẫm tình dục trẻ em (Child Molestation), liền sau đó ông bị còng hai tay và ông được đưa lên xe cảnh sát để đưa về trại giam.

Vào thì trong trại giam (Jail), một giờ chiều đây cho ông biết đứa con gái hiện 16 tuổi của ông đã tố cáo ông có hành động mò mẫm tình dục nó, vừa nghe thì đây làm tim ông như muốn ngừng đập. Ông bị giam giữ gần 4 tiếng đồng hồ trong trại giam, chỉ để rồi ông hoàn tất các thủ tục đóng tiền thì chân thì ông mới được trả về nhà, chỉ ngày trình diện Tòa xét xử.

Trên những hợp của ông Phan trên đây, nếu người này xảy ra ở tiểu bang Oklahoma, chiểu theo Bộ Luật Cảnh Sát mang số 12 của tiểu bang Oklahoma, điều 2414, quy định về tội phạm mò mẫm tình dục con nít (Child Molestation Offense) và người bị cáo (Defendant) với những bằng

TÌNH NGHĨA CHA CON

Tác Giả: PT. Nguyễn Minh Sơn
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

chồng phạm tội, có thể bị giam giữ trong tù từ 3 năm cho đến không quá 20 năm; ngoài trừ trường hợp phạm nhân dưới 12 tuổi hoặc có bệnh nặng không thể hình phạt này cho áp dụng đối với bị cáo nào, ít nhất phải là phạm nhân từ 3 tuổi. Trái lại nếu bị cáo nào dùng vũ lực uy hiếp hay có lời nói hăm dọa phạm nhân, thì bắt kể bị cáo già hay trẻ, sẽ không được miễn trừ hình phạt nêu trên. Nếu bị cáo phạm tội lần thứ hai sẽ không được hưởng quy chế cộng giảm thời gian tù vì có hình thức khoan hồng, không được hưởng án treo, hay không được hưởng thời gian tạm đình hoãn thi hành bản án. Nếu bị cáo phạm tội lần thứ ba sẽ bị lãnh án chung thân với điều kiện sẽ được hưởng thời gian tù ngoài, nếu có hình thức khoan hồng trong thời gian tù (Life Term with Parole) hoặc lãnh án chung thân suốt đời trong tù cho đến khi chết (Life Term Without Parole).

Sau hơn 32 năm liên tục phục vụ trong Ngành Tư Pháp Liên Bang Hoa Kỳ và song song trong cùng thời gian này, suốt 18 năm liên tục trong nhiệm vụ là một Tuyên Úy Trại Tù, tôi công tác lên bang lên đến cấp liên bang, tôi đã được công nhận kiến thức và công việc tinh thần cho nhiệm vụ tù nhân, không phân biệt chủng tộc, phạm tội mà phạm tình dục trẻ em, mà trong loạt tội phạm này, có một số tội nhân là người Việt xảy ra như sau:

Vụ thứ nhất: Bị cáo phạm tội mà phạm tình dục con nít, nhưng phạm nhân không phải là con mình, mà là bạn của con gái mình, cùng học chung trường tiểu học và cùng học chung lớp với con gái mình. Vụ án này bị cáo lãnh 10 năm tù treo, phải đi tham dự khóa học tâm lý để bồi đắp, kéo dài trong nhiệm vụ tháng và không được công nhận giảm nhẹ nếu có trường hợp mở giáo, trường tiểu học, nhưng trung tâm trông giữ trẻ em ban ngày hay trường gia đình chung có con nít công nhận, mà phải công nhận tội phạm khu vực do Giám Sát Viên (Probation Officer) chỉ định.

Vụ thứ hai: Phạm tội hiếp dâm con gái ruột của mình đã trên tuổi và thành niên. Vụ án này có vài điều bất bình mà cá nhân tôi không thể hiểu được, vì tôi không có điều kiện pháp lý để trình bày phạm vụ phạm nhân, trong khi mà lần tôi đến thăm viếng phạm nhân trong tù, thì được nghe sự khóc lóc, ríu rít nghe tôi an ủi, chứ không trả lời chi tiết rõ ràng nhưng điều mà tôi muốn biết sự thật của nó và.

Vụ thứ ba: Phạm nhân này có 5 con còn nhỏ tuổi và ngoài việc ở nhà chăm sóc (baby sit) thêm đứa bé gái 3 tuổi rồi cho người bạn thân của mình yêu cầu. Một hôm phải đi ra ngoài có chút việc cần cần, nên công nhân nhà trông dùm vài tiếng thay cho chủ. Trong lúc chủ của quay trở về nhà, thì em bé gái này đòi đi vệ sinh, anh chủ em bé này đi vệ sinh xong, anh liền rửa ráy cho em. Cách ít ngày sau có chuyện xích mích cãi lộn lần lần giữa công nhân với Chủ của em bé nên chủ thuê người khác, không cho người trông em bé nữa. Người Chủ của em bé liền nhờ luật sư truy tố công nhân chủ tội mà phạm em bé gái con anh ta, với giá bồi thường nhưng em

TÌNH NGHĨA CHA CON

PT. Nguyễn Minh Sơn
15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

bé bị rách màng trinh. Vụ tranh tụng kéo dài gần 4 năm mới kết thúc và chúng tôi bị kết án 10 năm tù, nhưng chúng tôi trong tù có 7 năm, 3 năm còn lại được tính vào vì hoàn cảnh đặc biệt. Nguyễn Văn cho chúng tôi biết chúng tôi là cựu tu sĩ tại hội anh em Việt Nam, anh là người chúng tôi ở cùng, chung thủy và là một người Cha gần gũi, đi làm về nhà chỉ biết dành hết thời giờ lo săn sóc cho 5 đứa con. Các người cùng làm việc chung với anh cũng làm, cũng cho chúng tôi biết anh là người làm việc rất siêng năng, rất tận tâm và hiền lành.

Vụ tranh tụng: Như chúng tôi vừa kể rõ hết chi tiết trong phần đầu trên đây của bài viết này. Nói tóm lại, tôi phạm tội mưu sát con nít rất ít khi thấy xảy ra trong chúng tôi người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ nói riêng. Trong câu chuyện này, theo như bà vợ của ông Phan cho chúng tôi biết, ông là một người chồng rất tốt, tính tình nghiêm túc, đáng kính và là một người Cha gần gũi, nhưng đôi khi ông có thái độ hay nói những lời quá nghiêm khắc đối với con cái, trong những lúc như vậy, bà cũng không dám can thiệp vào cách thức dạy dỗ con cái của chúng tôi và vì thế ông rất nóng tính. Do đó, theo bà suy đoán, đứa con gái lớn nó tức giận vì Cha nó ngăn cấm, không cho nó đi chơi khu vực với bạn trai cùng tu, nên nó trở thành thù ghét Cha nó, để bà đi thuyết phục bạn bè, đem tố cáo với ông thầy dạy học nó ở trường, để ông thầy báo cho cảnh sát bắt đứa con nhà bạn tôi giam Cha nó.

Trong khi chờ đợi ngày lên Tòa, Luật sư của chúng tôi cũng cho bà biết trước, là ông không cấm thầy dạy học quan tâm đến trong nhiệm vụ bào chữa tại trường cho chúng tôi, để xin Tòa hãy đừng bắt chúng tôi xét xử phong tục, tập quán, và những giáo dục con cái khác của người Việt Nam quê nhà nói riêng, và xin Tòa đừng xét, ban quyết ân cho ông Phan được lãnh án tù treo. Nhưng có thể Tòa sẽ không chịu xét lý do nêu trên, vì Tòa cho rằng chúng tôi và gia đình đã sinh sống ở đây đã trên 7 năm qua, thì bắt cáo đã có khá nhiều gian, để thích nghi với đời sống mới và hiểu rõ luật pháp cũng như nền văn hóa giáo dục trẻ em tại Hoa Kỳ như thế nào rồi. Luật sư còn cho bà biết thêm, mặc dù bà sẵn sàng là một nhân chứng duy nhất, sống chung một nhà với bạn cáo cùng với 2 con, để xác nhận trước Tòa về những hành vi phạm tội của bạn cáo, nhưng vì sự liên hệ một thời gian của bà là vợ của bạn cáo, do đó những lời minh chứng của bà sẽ không có giá trị về mặt pháp lý để bào chữa cho bạn cáo, vì bạn coi là nhằm mục đích bênh vực cho chúng tôi, nên khó có thể giúp cho bạn cáo được như tôi.

Cách đây khoảng 1 năm, cũng có một vụ xảy ra giữa tình Cha con với nhau, tôi nhớ tôi nhớ câu chuyện trên đây. Nguyên do là cô con gái ông đang học lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là sẽ ra trường. Khi một nữ sinh là con gái ông có bạn trai (boy friend) cùng học chung lớp, thì là người Mỹ da trắng, nên ông cảm thấy không được đi chơi với nó, không được mang nó về nhà gặp thì với bạn trai của ai và cảm thấy ông nghĩ con gái ông đi chơi với bạn trai, là ông cảm thấy, chỉ vì bạn con ông ở cùng nhà, có khi vang qua cửa sổ sang tới nhà bên cạnh cũng nghe thấy tiếng ông chơi một nhạc cụ, nhưng những người ở nhà bên cạnh là người Mỹ, nên họ chúng tôi hiểu ông nói gì.

TÌNH NGHĨA CHA CON

Tác Giả: PT. Nguyán Mánh San
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

Trong khi đó, cá vào 2 ngày cuái tuán, Thá Báy và Chá Nhát, ông tháng mái máy ngái bán thân cáa ông, đán nhá ông đánh chán suát ngày, cho tái đám khuya, mát hai giá sáng mái tan hàng và cá mái ván bài ai tháng, đáu bá riáng vài đáng, đá chung góp lái cho bà xá cáa ông có tián, đi chá mua đá ăn vá nhá náu cám cho mái ngái cùng ăn. Rái mát hám, gán đám khuya, bát thánh lánh có tiáng gá cáa, bà xá cáa ông nhanh chán ra má cáa, chá a káp hái câu nào, thì 4 ngái mác y phác cánh sát bác nhanh chán tái chá bàn các ông đang đánh chán, trên bàn có nhiáu tián mát hián háu, chá nhá chá a káp cát giáu đi, mát ngái cánh sát vái vàng tích thu tát cá sá tián trên bàn đá làm tang cháng, còn 3 ngái cánh sát kia lán lát táng hai tay táng ngái mát, rái đán tát cá nháng ngái đánh bác lên 3 xe cánh sát đang đáu á ngoài đáng trác cáa nhá ông và bà xá cáa ông cũng bá cùng hai tay đáa lên xe, tát cá đác đáa vá trái tám giam. Tái đáy mát giái chác chánh quyán cho biát, ông chá nhá bá cáo buác 3 tái danh (3 counts): 1. Tái tá chác cá bác bát háp pháp tái tá gia. 2. Tái cung cáp pháng tián cá sá cho ngái đán chái cá bác bát háp pháp. 3. Tái đánh bác bát háp pháp. Riêng bà xá cáa ông chá nhá chá bá cáo buác 2 tái đáng láa vái cháng vá tái danh sá 1 và tái danh sá 2, còn lái nháng ngái khác thì chá bá cáo buác tái danh sá 3 mà thôi. Qua mát đám tám nghá mát (nái đáy có máy lánh) trong trái tám giam, sáng hám sau tát cá mái ngái đác thá vá nhá, chá ngày tráng dián Tòa, sau khi mái ngái đá đáng đá sá tián thá chán (Bail Bond).

Ít lâu sau, con gái ông tháy Má buán bá, làm nó cám tháy hái hán trong láng tâm và thú tái vái Má là chính nó gái đián thoái, tá giác vái cánh sát là Cha nó tá chác đánh bác á nhá cuái tuán trong nhiáu năm qua, vì nó tác gián Cha nó tháng xuyên chái máng nó thám tá, đá đáa đái nó ra khái nhá, ngăn cám nó không đác đi chái vái bán trai cáa nó. Lá dĩ nhiên, nghe con gái thú tái vái bà xong, bà giá kín chuyán này, không dám nói cho cháng biát sá thát, tát hán hát cá đá cho ông nghĩ sao thì nghĩ, vì ông là ngái rát nóng tánh, lái thuác láp ngái bá o thá, chá muán duy trì hoàn toàn theo lái giáo đác con cái xáa kia á Viát Nam trác năm 1975, khi còn thái chính phá VNCH và trong thâm tâm bà cũng rát đáng ý vái ông vá lái giáo đác con cái xáa kia, rát háu ích cho đái sáng tát đáp tá láp cáa con cái trong táng lai, khi chúng đán tuái tráng ngá thành, phái tá máu sinh ngoài xá hái, náu còn á Viát Nam. Nháng ngày nay đang sáng trên đát khách quáng ngái, bà tháy ráng lái giáo đác con cái xáa kia á quánh, hoàn toàn không còn thích háp đái vái nháng điáu mà con cái đang đác tháy giáo cô giáo đáy bá o hàng ngày á tráng hác. Chính vì thá mà cháng bà đá làm cho con gái mình tác gián Cha nó, đá kêu cánh sát đán nhá bát giam Cha nó và Cha nó đác tám thái tái ngoái đá chá ngày ra háu Tòa.

Nháng câu chuyán đác ká lái trên đây, không ngoài mác đách duy nhát, là xin ghi chép lái nháng sá viác, tháng xáy ra trong cáng đáng ngái Viát chúng ta nói riáng, có liên há trác tiáp đán mát sá điáu luát pháp thác đáng Hoa Ká, đá chúng ta cùng nhau tìm hiáu và hác hái thêm vá mát pháp lý, nhát là láu ý đán luát pháp bá o vá trá em á xá này, đá chúng ta có thá phòng ngáa và có thá tránh đác nháng sá phián láy đán pháp luát, táng tá nhá nháng câu chuyán váa đác ká trên, có thá xáy đán cho chúng ta trong táng lai, không biát trác đác, chá chúng tôi không há có ý đánh phê phán nháng hành đáng nào đáng hay sai cáa nháng nhán vát trong

TÌNH NGHĨA CHA CON

Tác Giả: PT. Nguy&#n M&#nh San
Chúa Nhật, 15 Tháng 4 Năm 2012 22:18

câu chuy&#n ho&#c không h&# có ý đ&#nh bệnh v&#c b&#t c&# m&#t nhân v&#t nào trong nh&#ng câu chuy&#n trên đây.

Ph&# chú v&# tác gi&#:

PT. Nguy&#n M&#nh San
C&#u Ph&# Tá Tr&#ng Phòng T&# T&#ng
Tòa Án Liên Bang Hoa K&#
Oklahoma City, Oklahoma